



พระเมตตา บอกกล่าว เล่าความ

นับเป็นปีที่ 7 แล้วสำหรับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา และการออกหน่วยตรวจรักษาฟัน โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยมหสารคาม(มมส) ได้ส่งองงานพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน

ศ.ดร.สัมพันธ์ อุทธิเดช อธิการบดี มมส กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่เกือบทุก ๆ ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ทั้งโครงการสนับสนุนงานด้านการศึกษา การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ



ชาติ และพระราชทานความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างในพระจริยาวัตรอันงดงามจนเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมยกย่องในพระบารมีทั้งในราชอาณาจักรไทยและต่างประเทศ สำหรับปีนี้ มมส ได้ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน อาสาตรวจรักษาฟัน การให้บริการชุดหินปูน การอุดฟันและการถอนฟัน แก่นักศึกษากัมพูชาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 151 คน รวมถึงนิสิต บุคลากร มมส และ



ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค.ที่ผ่านมา ศ.เกียรติคุณ ทพ.สมศักดิ์ จักรไพบวงษ์ ที่ปรึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านด้านการศึกษาฯ กล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า พระองค์ท่านทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎร จึงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานขึ้นเมื่อปี 2541 เพื่อให้การบริการทันตกรรมและอบรมความรู้ทันตศึกษาแก่นักเรียน และครูโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในส่วนกลางและภูมิภาคกว่า 120,000 ราย

ศ.ดร.ทพญ.วราภรณ์ บั้วจิบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มม. กล่าวว่า ปัจจุบันมีอาสาสมัครทันตแพทย์ และทันตบุคลากรอื่นกว่า 400 คน หมุนเวียนอาสาสมัคร เข้าร่วมถวายงานสนองพระคุณตามพระราชประสงค์ เพื่อให้ให้นักเรียนเยาวชนประชาชน และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพ มีสุขภาพฟันดี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อันจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตมีความสุขได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

นางแก้วปัญญา เสือง นักศึกษากัมพูชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายสั่ง เมียสรวง นักศึกษากัมพูชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ตัวแทนนักศึกษากัมพูชา “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งได้รับพระราชทานทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาเอก กล่าวว่า นอกจากคนและครอบครัวจะรู้สึกดีใจและภูมิใจที่สอบได้ทุนการศึกษาพระราชทานแล้ว การได้มารับบริการทำฟันจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานในครั้งนี้ ทำให้คนรู้สึกซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งตนจะตั้งใจศึกษาให้จบและนำความรู้กลับไปพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ดังที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์เช่นกัน.